

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. อำนวยชุบันได ๓ ขั้นดันราคาขายขาขึ้น
๒. ปีบรมต.เร่งแก้ยาง
๓. ชาวสวนยาง-ผู้กรีตตั้งสมาคมรวมพลจังหวัดภาคใต้รอจังหวะเคลื่อนไหว
ปลัดมหาดไทยสั่งจับตา
๔. พณ.จับเงินซื้อยาง ๒ แสนตัน นราแห่งส่งออกขายมาเลย์
๕. อสส.ให้สอบเพิ่มขายข้าวจีทูจี
๖. ยืนกรานไม่สอบเพิ่มโกงข้าว
๗. ขอรัฐหาแหล่งเงินรับมือมันสำปะหลังตก
๘. กากฟืนรุ้ขาดแคลนน้ำ ห้ามทำนาปรัง
๙. ประมง หันตัดแปลงเป็นเรื่อนำเที่ยว
๑๐. เทียวงานเกษตรแฟร์ปากช่อง

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า

มติชน
มติชน
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน


‘อำนาจ’ชูบันได 3 ขั้น ต้นราคายางขาขึ้น

รัฐบาล ชูบันได 3 ขั้น ต้นราคายางขาขึ้น ชี้ยางขาด ทุกฝ่ายแย่งซื้อแข่ง บัฟเฟอร์ ฟണ്ട് ขณะจีนสั่งซื้อเพิ่มอีก 2.2 แสนตัน ตอกย้ำความมั่นใจต้นราคายาง 60 บาท/กก.ในสิ้นปี ตีเคย์คริสต์มาส 25 ธ.ค.เปิดตัวรับเบอร์ ฟണ്ട് ลงขัน เอกชนก้อนแรก 420 ล้านซื้อยางในตลาดล่วงหน้า พร้อมจัดตั้งตลาดกลางยางอาเซียนสร้างภูมิคุ้มกันต่างประเทศทุบราคา ระบุอนาคตเอเชียคุมตลาดยางโลก แทนตะวันตก ด้าน “ประยุทธ์” ลั่นสั่งย้ายเกียร์ว่างงานไม่เดิน

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่ส่งผลให้ผู้ปลูกยางทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และจี้ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขีดเส้นสิ้นปีนี้หากไม่ได้ราคายางที่ 80 บาท/กิโลกรัม จะเดินทางมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลรับปากจะดันราคายางให้ได้ในเบื้องต้นที่ 60 บาท/กิโลกรัม ภายในสิ้นปีนี้

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านต่อหน้า > 2

> บันได 3 ขั้น ต้นราคายางพาราขาขึ้น

วงเงินรวม (ล้านบาท)	
	อันดับ 3 ตั้งตลาดกลางยางพาราของภูมิภาคอาเซียน
อันดับ 2 ลงขันกับเอกชนตั้งกองทุนซื้อขายยางในตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท)	ก้อนแรก 420
อันดับ 1 แผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 16 โครงการ	90,028.65
<ul style="list-style-type: none">• ลดผลผลิต (SUPPLY)• เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด	<ul style="list-style-type: none">• เพิ่มสภาพคล่อง• เพิ่มการใช้ยางในประเทศ

ที่มา : จากกาตีพิมพ์นิตยสารอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำกับดูแลสภาพราคาของประเทศ ให้ สัมภาษณ์พิเศษกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดย ย้ำความมั่นใจว่า ราคายางที่ 60 บาทต่อ กิโลกรัมจะให้เห็นภายในสิ้นปีนี้อย่าง แน่นนอน หลังจากนั้นราคายางทั้งใน ประเทศและตลาดโลกจะขยับขึ้น จาก ที่รัฐบาลได้วางแผนบริหารจัดการ ยางพาราทั้งระบบเพื่อดันราคาขายระยะ เร่งด่วน รวมถึงในระยะยาวเพื่อสร้าง เสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้ตกต่ำ

สำหรับโรคแมป หรือบันไดขั้น แรก เริ่มจากแผนบริหารจัดการยางพารา ทั้งระบบทั้งโครงการเดิม และโครงการ เพิ่มเติมรวม 16 โครงการ (ดูกราฟิก ประกอบ) ที่สำคัญในระยะเร่งด่วนคือการ ใช้เงินกองทุนมูลค่าพันธบัตรกันชน (Buffer Fund) ก่อนแรก 6 พันล้านบาท ในการ เข้าซื้อยางในตลาดกลางยางพาราทั่ว ประเทศในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อผนวกกับ สินเชื่อที่รัฐบาลได้ให้กับหลายภาคส่วนที่ ต้องใช้ในการซื้อขาย เช่น สินเชื่อแก่ผู้ ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้น 1 หมื่น ล้านบาท สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร/ สหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อรวบรวมยางไป จำหน่ายหรือแปรรูป วงเงิน 1 หมื่นล้าน บาท สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรแปรรูป ยาง 5 พันล้านบาท รวมถึงผู้ส่งออกที่ ต้องการซื้อขายเพื่อส่งออกรวมกัน ประมาณเดือนละ 3 แสนตัน

"ทุกฝ่ายที่กล่าวมาจะมีการ แข่งขันซื้อขายพร้อมๆกัน และดัน ราคาขายให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ เพราะจากนี้ อีก 3 เดือน(ธ.ค.57-ก.พ.58) คาดจะมี ผลผลิตยางในประเทศออกมาประมาณ 9 แสนตัน (เฉลี่ยเดือนละ 3 แสนตัน) ก่อน จะหยุดกรีตในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จากยางผลัดใบ"

เชื่อบันยางขาขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรฯ กล่าวย้ำว่า ราคาขยับนับแต่ต่อไป

“

นายกฯ
คาดโทษ
สั่งย้ายทุกฝ่าย
เกียร์ว่าง
งานไม่เดิน”



• ย่าบวย ปะติเส

จะเป็นช่วงขาขึ้น เนื่องจากในปีนี้ผลผลิต ยางของประเทศคาดว่าจะลดลงจาก 4.4 ล้านตันในปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 3.6 ล้าน ตัน ซึ่งเป็นผลจากช่วงที่ผ่านมาราคาขาย ตก ลงนอยางรายใหญ่ ไม่กรีดยางเพราะ ลูกจ้างกรีดยางหนีไปทำอาชีพอื่น ทำให้ ผลผลิตปีนี้จะลดลงจากเดิม 5-7 แสนตัน ขณะที่สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศที่ เคยแปรรูปยางได้ประมาณ 7 แสนตันต่อ ปีขณะนี้ก็ไม่มีสต็อก และจากการตรวจสอบข้อมูลสต็อกของผู้ส่งออกยังพบว่า มี น้อย ประกอบกับรัฐบาลสั่งผู้ซื้อสต็อก ยางเพิ่มจากสต็อกที่ลดลงและเพื่อช่วย เหลือผู้ปลูกยางใน 5 มณฑลของจีน

โดยล่าสุดนอกจากการเซ็นสัญญา ซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลระหว่าง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กับบริษัท ไช น้า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ปฯ รัฐวิสาหกิจจีน 2.08 แสนตันแล้ว อ.ส.ย. ยังมีสัญญาซื้อเพิ่มเติมจากไชน่า ไทหนานอีก 2 หมื่นตัน และเมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เจรจากับรัฐบาล จีน (จีทูจี) ให้ช่วยซื้อขายเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทยอีกจำนวน 2 แสนตัน ซึ่ง ทางจีนได้ตอบตกลง และคาดว่าจะมีการลง

นามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ใน เร็วๆ นี้

"ยางที่ขายให้กับไชน่าไทหนานฯ 2.08 แสนตันอยู่ระหว่างการส่งมอบเดือน ละ 2 หมื่นตัน ส่วนล็อตใหม่ที่เขาสั่ง อีก 2 หมื่นตัน เราเพิ่งซื้อขายได้แค่ 5 พันตัน ยังขาดอีก 1.5 หมื่นตันที่ต้องเร่งซื้อทุก ทางเพื่อส่งมอบและยังมีอีก 2 แสนตันที่ เป็นจีทูจีกับรัฐบาลจีน จากทุกปัจจัยที่ กล่าวมาจะทำให้เกิดการแข่งขันซื้อใน ตลาดเพื่อส่งออก รวมทั้งเพื่อใช้ใน ประเทศ ซึ่งราคาขายตอนนี้ต่ำสุดแล้ว โอกาสที่จะซื้อขายได้ราคาถูกอย่างนี้ไม่มี อีกแล้ว ทุกฝ่ายต้องเร่งซื้อ ช่วงนี้ผม ไม่ได้พูดเรื่องราคาขายลงเลยนะ" นาย อำนาจกล่าวและว่า

"จากนี้ไปราคาขงมีแต่ขึ้น ผม กล้าพูดทำให้มั่นใจว่าราคาขงจะขยับขึ้น ตามราคาเป้าหมาย 60 บาทต่อกิโลกรัม ได้ในสิ้นปีนี้ และจากนี้ทางกองทุนจะซื้อ ราคาขั้นต่ำตลาดทุกวัน"

ตั้งรับเบอร์พินต์-ตลาดกลาง

ส่วนบันไดขั้นที่ 2 นั้น ล่าสุดจะมี ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการ จัดตั้งกองทุนพยุงราคาเพื่อเสถียรภาพ

ราคายาง (Rubber Fund) ในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(เอเฟท) เป็นครั้งแรกเพื่อช่วยดึงราคายางอีกรอบ โดยกองทุนนี้จะเปิดตัวในวันที่ 25 ธันวาคมนี้

สุดท้ายมันได้ขึ้นที่ 3 จะมีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราของภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการโดยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ที่มีไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียถือหุ้น (เป้าหมายในอีก 17 เดือนข้างหน้า) ซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายจริงของ 7 ประเทศอาเซียนที่มีการผลิตยางประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราสัดส่วน 80% ของโลก โดยจะเชื่อมโยงกับตลาดเงินซึ่งเป็นผู้ซื้อขายรายใหญ่ที่สุดของโลก จะช่วยดึงราคายางได้อีกสัปดาห์หนึ่ง

"มันได้ทั้ง 3 ขึ้นที่กล่าวมา จะเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เรามีกลไกในการปกป้องตัวเองจากการแกว่งก้ำไรอย่างในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ จากราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ ดังนั้นเราจึงต้องมีกลไกเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ต่อไปใครจะมาทุบราคาของเราก็จะทำให้ยากขึ้นและในอนาคตยางจะอยู่ในมือซีกโลกตะวันออก(เอเชีย) จากเมื่อก่อนอยู่ในมือโลกตะวันตก"

ประยุทธ์เข็บสังข์ย้ายเกียร์ว่าง

นอกจากนี้ นายอำเภอยังกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่หลายๆคนหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงในกรณีหลายโครงการในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในทางปฏิบัติยังมีความล่าช้ามากนั้นว่า ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีคำสั่งให้ตาม

ไปดูว่า ติดที่ใคร ถ้าติดที่คนก็ให้ย้าย

"พูดแค่นี้พอแล้ว นายกรัฐมนตรีสั่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่า ลูกน้องต้องทำอะไร ติดที่ใครย้าย ติดที่คนย้ายคน เพราะฉะนั้นใครจะมาเหยาะแหยะทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องเจอดี"

พาณิชย์เตรียมเข็นเออีโอยูจิบ

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการลงนามเออีโอยูจิบซื้อขายยางปริมาณ 2 แสนตันกับรัฐบาลจีนว่าจะมีการลงทุนภายในเดือนนี้ ส่วนเงื่อนไขการลงนาม หรือราคาและประเภทของยางนั้นคงยังตอบไม่ได้ แต่ทั้งนี้ในส่วนของตัวเองจะต้องอิงกับราคาในตลาดโลก (ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการซื้อขายของเงินจากไทยเป็นการค้าต่างตอบแทนโดยที่ไทยต้องซื้อสินค้าจากจีนในโครงการรถไฟทางคู่ เช่น หัวรถจักร และขบวนรถไฟ)

ผู้ส่งออกกระดมลงขันกองทุน

ด้านนายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด(มหาชน) เผยถึงกองทุนยางราคาเพื่อเสถียรภาพราคาของ (Rubber Fund) ในตลาดเอเฟทว่าจะเป็นการลงทุนจัดตั้งกองทุนระหว่างรัฐและเอกชนฝ่ายละครั้ง โดยกองทุนก่อนแรก 420 ล้านบาท ในส่วนของฝ่ายเอกชนได้เปิดกว้างให้ผู้ส่งออกยางที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าร่วม และยังได้แนะนำให้รัฐบาลตั้งสหกรณ์ชาวสวนยางเข้าร่วมด้วย จากเดิมรัฐบาลที่ผ่านมามีมติว่าจะจัดตั้งกองทุนนี้โดยดึงผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 7 บริษัทเข้าร่วม คาดความชัดเจนเรื่องผู้ร่วมลงทุน ผู้จัดการกองทุน อายุกองทุน และอื่นๆ จะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันเปิดตัววันที่ 25 ธันวาคมนี้ เชื่อว่ากองทุนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาของในประเทศได้

สอดคล้องกับนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลได้ใช้เงินกองทุนมูลค่า 6 พันล้านบาท เข้าซื้อขายขึ้นราคาตลาด และตลาดยางช่วงขาขึ้น ทำให้เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ราคาจะขยับสู่เป้าหมายได้ที่ 60 บาท/กิโลกรัม หรือใกล้เคียง

IRCo ขอ 3 ปก. กุมส่งออก

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) เผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ออกมาตรการระยะสั้นทันที โดยกำหนดให้ 3 ประเทศ กำกับดูแลปริมาณการส่งออกยางทุกเดือนของแต่ละประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของโลก และให้รายงานข้อมูลการส่งออก เพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดเพดานการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อกำกับดูแลไม่ให้ยางออกสู่ตลาดมากเกินไปและเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของภูมิภาคไม่ให้ลดลงและปรับตัวสูงขึ้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 จากก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกยางทั้ง 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา) ไม่ให้ขายยางแก่ STR20 ราคาต่ำกว่า 1.5 พันดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีพอสมควร

อนึ่ง ราคาซื้อขายยาง ณ ตลาดกลางยางพารา วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ใน 4 ตลาดประกอบด้วย สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา ในส่วนของยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 45 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ในส่วนของยางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยที่ 54 บาท/กิโลกรัม เทียบกับวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ 45 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 51 บาท/กิโลกรัม โดยในส่วนของยางแผ่นดิบราคายังเท่าเดิม ส่วนยางแผ่นรมควันปรับตัวขึ้น 3 บาท/กิโลกรัม

ปีบรมต.เร่งแก้ยาง

ปชป.เตรียมบุกเกษตร 'ปีติพงศ์'ออกมาตรการ ปลายปีมีราคา กก.ละ 60

รัฐบาลเดินขี้นแรงเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ "ปีติพงศ์" ยัน 7 มาตรการชุดแรกดันราคากระเดื่อง กก.ละ 60 บาท ปลาย ธ.ค.นี้ ฟุ้ง 5 มาตรการชุดหลังดึงราคาพุ่ง มี.ค.58 **★ มีต่อหน้า 6**

ปีติ รมต.

★ ต่อจากหน้า 1

ด้าน สศอ.ขึ้นสรรพัชโครงการอัดฉีดราคากลางปีหน้าขึ้นไป กก.ละ 65 บาท ทั้งปล่อยสินเชื่อ 2.5 หมื่นล้านรับซื้อบางส่วนเกินปล่อยให้ผู้ประกอบการ ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศอีก 5 แสนตันต่อปี ปชป.ยกพลอดีต ส.ส.บุกทวงคำตอบเจ้ากระทรวงเกษตรฯ เร.ธ.ค.แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางชะลอการประชุมหัวหน้าผดกฏอัยการศึก ขู่อหลังปีใหม่ยังเหลวนัดระดมพลครั้งใหญ่แน่

กรณีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยขอให้รัฐอุดหนุนราคายางกิโลกรัมละ 80 บาทภายในสิ้นปีนี้ หากไม่เป็นผลจะนัดระดมพลชุมนุมครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สศอ.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือราคายางพาราตกต่ำตั้งเป้าหมายดันราคายางพาราให้เพิ่มขึ้นภายในกลางปีหน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาท จากปัจจุบัน 40 บาท โดยจะเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตยาง 417,000 ตันต่อปี รวมใช้ยางต่อปีเกือบ 1 ล้านตัน ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นวงเงิน

10,000 ล้านบาท ใช้รับซื้อบางส่วนเกินออกจากระบบ 200,000 ตัน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารทหารไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 2.โครงการสินเชื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 15,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตัน มีธนาคารออมสินและกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการมีอัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลชดเชยให้ 3% ผู้ประกอบการชำระ 2%

นายอุดมกล่าวว่ นอกจากนี้จะเพิ่มการส่งออกยางแปรรูปเป็น 20% จากเดิม 12% และลดส่งออกยางรูปแบบวัตถุดิบเหลือ 80% จากปัจจุบัน 88% เนื่องจากส่งออกในรูปแบบยางแปรรูปมีมูลค่าสูงกว่ารูปแบบวัตถุดิบและยังได้เตรียมโครงการส่งเสริม

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง และผลักดันให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราที่ จ.สงขลา พื้นที่ 1,187 ไร่ เพื่อแปรรูปยางขึ้นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน พ.ค.2558 รวมทั้งจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าจากยางรูปแบบใหม่ๆ นอกจากยางรถยนต์ ดึงมือยาง

วันเดียวกัน นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา มว.เกษตรฯ โทสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางของรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การแก้ไขปัญหาในฤดูกาลกรีดนี้ มี 7 มาตรการ ได้แก่ การสร้างมูลค่ากันชนเร่งรัดซื้อขายในราคาหน้าตลาด เป้าหมายรวบรวมยางใหม่และเก่าประมาณ 400,000 ตัน และค่อยๆระบายยางไม่ให้กระทบตลาดในประเทศ 2.ให้สหกรณ์ซื้อขายยางดึงผลผลิตออกจากตลาด 3.ให้เอกชนซื้อขายในตลาดในราคาเป็นธรรมแทรกแซงตลาดล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 4.สินเชื่อเพื่อซื้อน้ำยาง 5.ผู้ซื้อจากจีนแสดงเจตนาซื้อยางจากไทยอีก 6.สร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางยกระดับราคา และ 7.รัฐกำลังเร่งรัดนำยางไปทำถนน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคายางขึ้นมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ช่วงปลายเดือน ธ.ค.ถึงต้นเดือน ม.ค.2558

★ มีต่อหน้า 12

بيب رموت.

☆ ต่อจากหน้า 6

มาตรการที่จะมีผลในภายหลังมีมาตรการได้แก่ 1.เร่งรัดให้สิ้นเชื่อผู้ประกอบการปรับปรุงโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มช่วงกลางปี 2558 2.นิกลงทุนด้านยางพาราจากจีน เตรียมเข้ามาลงทุนในไทย บางรายเริ่มเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว บางรายอาจเริ่มได้ปีหน้า 3.ผู้ใช้จ่ายจากประเทศอื่นๆ เตรียมมาลงทุนในไทย 4.การปรับปรุงตลาดยางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อร่วมกันกำหนดราคา ยาง จะเริ่มทำได้ภายใน 17 เดือน และ 5.การปรับโครงสร้างยางทั้งระบบหากดำเนินมาตรการทั้งหมดได้รวดเร็วเชื่อว่าปลายฤดูการผลิตเดือน มี.ค.2558 ราคาขายจะดีขึ้นมาก และราคาขายปัจจุบันจะปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ตนและอดีต ส.ส.ภาคใต้ รวมถึงอดีต ส.ส.ภาคตะวันออก ได้ทำหนังสือแนะนำ 5 มาตรการส่งถึงนายกฯ ผ่าน นายปิณฑุรงค์ พิงบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหายางตกต่ำ อาทิ ให้รัฐบาลยืนยันจะไม่ขายยางในสต็อกของรัฐให้พ่อค้า เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยางให้พ่อค้ารับซื้อยางพาราโดยตรงจากชาวสวน ให้กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง

เร่งใช้จ่ายพาราทำถนนสายใหม่ๆ ทำลานกักพาราในโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐ แต่ 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยชี้แจงว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ดังนั้น วันที่ 15 ธ.ค. เวลา 14.00 น.พวกตนจะขอเข้าพบ รว.เกษตรฯ ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอทราบแนวทางแก้ไข

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดย สนช.อภิปรายอย่างกว้างขวาง อาทิ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช.กล่าวว่า ขณะนี้ไทยตกลงกับจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางกทม.-หนองคาย น่าจะเป็นโอกาสดีในการตกลงทำบราเดอร์-เทรดหรือแลกเปลี่ยนสินค้า และต้องกระตุ้นดีมานด์ โดยใช้ยางพาราทำถนนโดยเร่งด่วน ซึ่งที่ประชุม สนช.มีมติวาระ 1 เห็นชอบด้วยคะแนน 174 ต่อ 1 คะแนน และงดออกเสียง 5 คะแนน พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณา 25 คน

วันเดียวกัน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในเวทีเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน” ที่มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า สถานการณ์ยางพาราปี 2557 เลยก้าววิกฤติมาแล้ว เพราะตกต่ำที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

ต้นทุนโลกวิ่งละ 85.25 บาท แต่ขายได้กว่า 80 บาทเท่านั้น การแก้ไขปัญหาก็ทำได้ทันทีคือ การพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมยางและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น รัฐบาลอาจกำหนดในทีโออาร์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมการทำถนน เป็นต้น

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จ. ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากพบนายอำนาจ ปะติเสรมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.จะรอดูท่าทีและจะให้โอกาสรัฐบาลแก้ไขปัญหาก่อน คาดว่าหลังปีใหม่จะระดมพลครั้งใหญ่อีกด้านนายศุภคนธ์ สวัสดิ์ศิริมย์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยาง จ.กระบี่ กล่าวว่า เราจะยังไม่เคลื่อนไหว แต่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังปีใหม่หากรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้

ขณะที่นายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง กล่าวว่า ได้นัดเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.ตรัง มาพูดคุยเรื่องปัญหาราคายางพาราวันที่ 12 ธ.ค. ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง โดยมี ผวจ.ตรัง สำนักงานเกษตรจังหวัด สทกรณ์ จังหวัด กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ธ.ก.ส. และตัวแทนชาวสวนยางใน จ.ตรัง เข้าร่วม แต่จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลช่วงนี้ เพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายตามกฎอัยการศึก

ชาวสวนยาง-ผู้กรีดยาง ตั้งสมาคม

**รวมพลจังหวัดภาคใต้
รอจังหวะเคลื่อนไหว
ปลดหมัดไทยสั่งจับตา**

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่บ้านเลขที่ 138 ม.7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราวของ สมาคมผู้กรีดยาง

➡ ต่อ : สวนยาง - หน้า 10

➤ **อุ้นเครื่อง :** เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ รวมตัวกันที่ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเวทีย่อย จัดตั้งสมาคมผู้กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย (คยป.) เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา



สวณยาง

และชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย (คยป.) โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางจาก 16 จว.ได้ กว่า 200 คน เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้งสมาคมฯ โดยมี นายมนัส บุญพัฒน์ ผู้ประสานงานสมาคมฯ เป็นแกนนำในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน เกษตรกรที่มา เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นเกษตรกรที่เป็นลูกจ้าง กรีดยาง และชาวสวนยางรายย่อยทั้งสิ้น โดยขึ้นตอนในช่วงเวลา 10.00 น. เป็นการ ลงทะเบียน จากนั้นตัวแทนเกษตรกรในแต่ละจังหวัดได้กล่าวปราศรัยบนเวทีถึงความรู้สึกกับอาชีพกรีดยาง กับการถูก เมินจากองค์กรภาครัฐ จากนั้นในเวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง และ เลือกคณะกรรมการสมาคมฯ

นายมนัสกล่าวว่า คนได้มีโอกาส เดินทางไปร่วมกับกลุ่ม คยป. และ กลุ่ม แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ที่เดินทางเข้า พบรัฐบาลทุกครั้ง คนได้มีโอกาสนำเสนอ แนวคิดในนามลูกจ้างกรีดยางและชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ถูกคอบกลับมามี กลุ่มหรือสมาคมหรือไม่ ให้กลับไปตั้ง สมาคมฯให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ ไม่เสียใจที่ให้กลับมามีตั้งสมาคมฯ คนได้นำ ความคิดมาบอกพี่น้องลูกจ้างกรีดยาง และ ชาวสวนยางรายย่อย จึงเป็นที่มาของการ ตั้งสมาคมฯเพื่อขับเคลื่อนเรื่องยางพารา อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

“เบื้องต้น วางวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) ขอให้ตีความ”เกษตรกร ชาวสวนยางให้ครอบคลุมถึงผู้กรีดยาง รับจ้างและผู้ที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ 2) ขอให้ มีตัวแทนของสมาคมฯเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับ ยางพาราไทย และ 3) เงินค่าธรรมเนียม หรือ เงินเช่า ที่เก็บเอาไว้ ให้แบ่งมาให้ สมาคมฯ จะก็เปอร์เซ็นต์ก็ได้ เอามาเป็น กองทุนสวัสดิการกับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อดูแลผู้ผลิตยางธรรมชาติจากต้น (เฉพาะคนไทย) 3 ประการนี้เป็น การเบื้องต้น ส่วนในที่ประชุมภาคบ่ายจะรับหรือไม่ ให้ เป็นมติจากที่ประชุม”

นายมนัสกล่าวว่า หวังเพียงรัฐบาล มีความจริงใจ อย่าต้องแสดงความคิดเห็น ผ่านสื่อ แล้วทำให้ราคายางกระเพื่อมขึ้น ลง ซึ่งการทำการเมืองของกลุ่มผู้ส่งออก กับรัฐบาลเหมือนเป็นการตีรวนกัน ส่วน ผลกระทบตกที่ชาวสวนยาง เท่ากับสร้าง ความกดดัน รัฐบาลควรนั่งในนโยบาย อย่าออกมาต่างคนต่างออกความเห็น สิ่ง ที่ทางสมาคมฯต้องการนับจากนี้ เป็นการ ขับเคลื่อนในการแสดงความคิดเห็นร่วมใน พ.ร.บ.ยางแห่งประเทศไทย ที่ถูกต้องในนาม ของสมาคมฯ ที่ไม่ต้องถูกกีดกันอีกต่อไป พร้อมนำเสนอในกรรมวิธีการของ สนช. ทางสมาคมฯพร้อมเดิน แต่จะเป็นวันใด นั้นขออุบไว้ก่อน

วันเดียวกันที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวง มหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้จังหวัด คิดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ชี้แจง ทำความเข้าใจแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของกลุ่มผู้ชุมนุม ควบคุมกำกับดูแล การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร โครงการชดเชยรายได้ให้สามารถจ่ายเงิน ชดเชยรายละไม่เกิน 15,000 บาทตาม นโยบายรัฐบาล ได้ถูกต้องและเป็นธรรม ไปรุ่งใส กำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความ สุจริต ซึ่งหากพบว่ามีกรร้องเรียน หรือ กล่าวหาว่าทุจริตให้นายอำเภอรีบดำเนินการ ตรวจสอบ หากพบว่ามีกรกระทำผิด ให้ดำเนินคดีทางวินัย และอาญาได้ทันที

พณ.จับเงินชื้ออย่าง2แสนต้น นราฯแห่ส่งออกขายมาเลย

บริษัทยักษ์ตั้งโรงงานแปรรูปยางที่นราฯ ผู้ว่าฯมั่นใจแก้ปัญหาราคาคงต่ำได้ส่วนหนึ่ง
'พาณิชย์'เล็งคุยเงินเสนอขาย 2 แสนต้น 'ขุนคลัง'รับจ่าย'ไร่ละพัน'อึด เหตุต้องตรวจ
สอบรัดกุม นักวิชาการชี้พิษน้ำมันทำราคาร่วง

(อ่านต่อหน้า 12)

ตัวอย่าง

'ขุนคลัง'รับจ่ายไร่ละพันอึด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง ปัญหาอย่างพาราการาคาคตกต่ำว่า จะมีการเจรจา ขยายกับรัฐบาลต่างๆ โดยกลางเดือนธันวาคมนี้ ตัวแทนรัฐบาลจีนจะมาไทยเพื่อเจรจากันซ้ำ ก็ได้เจรจาย่างพาราด้วย เบื้องต้นประมาณ 2 แสนตัน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด เผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการ จ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครึ่ง เดือนและไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน ในวงเงิน 8,200 ล้านบาท โดยเริ่มต้นจ่าย เงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้มีการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 4,035 ครัว เรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 39,991.50 ไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท

นายสมหมายกล่าวว่า การจ่ายเงินชดเชย ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้าง ล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อ เข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และพบว่า เกษตรกรชาวสวนยางมีแปลงปลูกยางพารา มากกว่า 1 แปลง และอยู่ต่างพื้นที่ จึงต้องมีระบบ การตรวจสอบที่รัดกุม

น้ำมันถูก-ยางพาราร่วงตาม

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า 6 เดือน

นับจากนี้ราคาลิ้นค้าเกษตรยังอยู่ในช่วงขาลง จาก ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่ำ กว่า 70 เหรียญสหรัฐบาร์เรล การบริโภคในตลาด โลกที่ลดต่ำลง เศรษฐกิจโลกยังไม่ส่งสัญญาณ พื้นตัวชัดเจน ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย มีผลผลิตลิ้นค้าเกษตรไม่ต่างจากไทย และ ในแต่ละประเทศล้วนแต่มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยางพารา ดังนั้น ครึ่งแรกปี 2558 รัฐบาล ต้องหามาตรการพยุงราคาลิ้นค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ย่างพาราไว้ให้ได้

"เมื่อราคาน้ำมันลดต่ำลง ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้แทนยางธรรมชาติจะมีราคาต่ำลง ผู้ผลิตที่ต้องใช้ยางธรรมชาติ อาทิ ผู้ผลิตล้อ ยางรถยนต์ ต่างหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน ส่งผลให้ยางพาราที่ออกมาขายไม่ออก จึงน่าเห็นใจ เกษตรกรของไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย ย่อย และรัฐบาลต้องพบกับศึกหนัก ต้องพยายาม ประคองราคาให้อยู่ประมาณ 60 บาท/กก.ให้ได้" นายสมพรกล่าว

แนวร่วมกู้ชีพฯให้โอกาสรบ.

นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้ประสานงานแนว ร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล ประคองจะทำให้ราคายางขึ้นไปถึง 60 บาทต่อ กิโลกรัม (กก.) ภายในปลายเดือนธันวาคมนี้ว่า ชาวสวนยางไม่เห็นด้วยกับราคายาง 60 บาท/ กก. ที่รัฐบาลประกาศไว้ก่อนแล้ว เพราะต้นทุน อยู่ที่ 65 บาท/กก. ดังนั้น แนวร่วมกู้ชีพฯยัง ยืนยันราคายางที่ 80 บาท/กก. แต่จะไม่เข้าไป ชัดขวางการทำงานของรัฐบาล และรัฐบาลต้อง ทำให้ราคายางไปถึง 60 บาท/กก. ในปลายเดือน ธันวาคมนี้ หากทำไม่ได้ชาวสวนยางจะออกมา เคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง แต่ถ้ารัฐบาลทำได้จริง ชาวสวนยางจะประชุมกันอีกครั้งว่าจะให้โอกาส รัฐบาลต่อไปหรือไม่

"ขอให้นายกรัฐมนตรีประเมินการทำงานของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย เศรษฐกิจด้วย เนื่องจากเข้ามาทำงานเพื่อคืน ความสุขให้ประชาชน แต่ขณะนี้ไม่สามารถทำ ตามสัญญาได้ ก็น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้ว" นายสุนทรกล่าว

ยื่นเงื่อนไขเดิมกก.ละ80

นายสุนทรกล่าวว่า ชาวสวนยางยังคงเสนอ เงื่อนไขเดิมคือ ทำให้ราคายางไปถึง 80 บาท/กก. โดยวิธีการที่รวดเร็วด้วยการให้สหกรณ์การเกษตร จัดตั้งจุดรับซื้อยางจำนวน 1 ล้านตัน ในราคา 80 บาท/กก. โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 3.5 หมื่น ล้านบาท เพราะสามารถทำให้พี่น้องชาวสวนยางมี เงินเลี้ยงชีพต่อไปได้ถึง 4 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งคืบค้ำกว่าเงินที่รัฐบาลใช้ไปกว่าหลายหมื่นล้าน บาท ทั้งการจ่ายเงิน 1,000 บาทต่อไร่ แต่ขณะนี้ สามารถให้เงินชาวสวนยางได้น้อยมาก ถือว่าล้ม เหลวไม่เป็นท่า

"ที่ตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหวชาวสวนยาง ว่า อาจเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น ขอ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง แต่ชาวสวนยาง เดือดร้อนมากจริงๆ หากจะมีชาวพรรคการเมืองออก มาสนับสนุนชาวสวนยาง น่าจะเป็นนักการเมือง ที่ต้องการสร้างชื่อให้ตัวเองมากกว่า" นาย สุนทรกล่าว

ประจวบฯเชื่อไม่ถึงโลละ60

นายจำลอง ดีทองอ่อน ผู้ประสานงานเครือข่ายยางพารา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากตัวแทนชาวสวนยางยื่นหนังสือเรียกร้องถึง รัฐบาลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ทุกฝ่าย กำลังรอคำตอบจากรัฐบาลว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร โดยคาดว่าภายในเดือนมกราคม 2558 หากยังไม่มีความคืบหน้าในระดับนโยบาย ชาวสวนยางใน อ.บางสะพานและ อ.บางสะพาน น้อย จะออกมาเคลื่อนไหวต่อไป

นายสมจิตร์ รุ่งไถ่ แกนนำเกษตรกรชาวสวน ยาง ค.ย.ย.น้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางแผ่นดินอยู่ที่ กก.ละ 42 บาท และ คาดว่าราคาจะไม่ถึง กก.ละ 60 บาทภายในธันวาคม นี้ เนื่องจากโรงงานจะหยุดรับซื้อผลผลิตตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558

นายคำโม สาระพล เกษตรกรชาวสวน ยางพาราบ้านหนองแวง ต.วิเศษบุรี อ.เมือง บึงกาฬ กล่าวว่า ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของ เกษตรกรชาวสวนยางถือว่าลำบากมากต้องใช้ จ่ายประหยัดที่สุด เนื่องจากราคายางพารา ตกต่ำ จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชาวสวน ยางให้อยู่รอดด้วย ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า กก.ละ 60 บาท

'ศรีตรังฯ'ตั้งร.แปรรูปที่ยิ่ง

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส กล่าวว่า เข้าใจปัญหาราคายางพารา ตกต่ำที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.นราธิวาสเดือด ร้อน แต่อยากให้เข้าใจสภาพตลาดโลก และการ ทำงานเชิงนโยบายของรัฐบาลด้วย ว่าหากยังคง ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบประจวบคีรีขันธ์ด้วยการจ่ายเงิน ชดเชย ก็ทำได้เพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นที่ยัง ยั่งยืน แนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนในเวลานี้ คือ การร่วมกันผลักดันให้เอกชนจัดตั้งศูนย์กลาง การรับซื้อยางสดมาพัฒนาเป็นน้ำยางข้น เพื่อ เพิ่มมูลค่าผลผลิต

"ใน 6 เดือนข้างหน้าบริษัท ศรีตรังเอโก รินดีสตาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แปรรูปและส่งออก

ยางระดับแนวหน้าของประเทศมาสร้างโรงงานแปรรูปยางที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งจะมีกำลังการรับซื้อน้ำยางและผลผลิตจากยางพาราสูงมากกว่า 2 แสนตัน ครอบคลุมผลผลิตยางพาราที่มีอยู่ใน จ.นราธิวาส ได้เกือบทั้งหมด จึงเชื่อว่า จะแก้ปัญหาการคายพาราคงค่าได้ในระดับหนึ่ง" นายณัฐพงศ์กล่าว

นราฯแห่ขายส่งออกมาเลย

นายชูกวีพรี เจ๊ะมามะ นายกองดีการบริหารส่วนตำบล (อบต.) โส๊ะจูด อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าว ว่า หลังจากได้ไปเจรจากับภาคเอกชนในประเทศมาเลเซียเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทำให้มีการเปิดรับซื้อน้ำยางสดส่งออกไปประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง วันละ 20-40 ตัน ยิ่งในปัจจุบันที่ราคายางภายในประเทศตกต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จึงให้ความสนใจมาจำหน่ายน้ำยางที่บริษัท เซาว์เทิร์นแคท จำกัด ที่เปิดเป็นศูนย์รับซื้อน้ำยางสดไปจำหน่ายที่ประเทศมาเลเซีย โดยราคารับซื้อจะยึดราคาของตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จำหน่ายได้ตามราคาที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าน้ำมันสูงมาก

'บุรีรัมย์'รับเพิ่มโลละ5บาท

นายอดิสา จันทร์ณี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ ต.คงอิจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รวบรวมน้ำยางดิบมาทำแผ่นรมควัน หาดตลาด จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร

"สามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน 60 ตันต่อวัน รองรับปริมาณน้ำยางสดของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราใน อ.โนนสุวรรณ จำนวน 1,278 คน พื้นที่เพาะปลูก 24,338 ไร่ มีพื้นที่เปิดกรี๊ดแล้ว 24,142 ไร่ เป็นการยกระดับคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน สร้างอำนาจการต่อรองในตลาดกลางพารากับบริษัทผู้รับซื้อโดยตรง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สูงกว่าราคาตลาดกลางรับซื้อน้ำยางสดเฉลี่ย กก.ละ 4-5 บาท" นายอดิสา กล่าว

7ผู้ส่งออกลงขันกับรบ.ไล่ซื้อ

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบี่ กล่าวว่า มีข่าวว่ากลุ่มผู้ค้ายางส่งออก 7 รายใหญ่ ได้จับมือกับรัฐบาลลงขันฝ่ายละ 300 ล้านบาท เพื่อซื้อยางจากเกษตรกรไล่ราคาให้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นที่ใครจะรอให้สิ้นปีราคายางตกลงกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้ เพราะปริมาณยางที่จะออกมาได้ไม่เกิน 4 แสนตัน ก็ทั้งหมดเข้าสู่ตลาดและไม่มียางแล้ว

นายบุญญ อุปลา ผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ และประธานสหกรณ์เกษตรกรสวนยาง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เครือข่ายได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า จะทำหนังสือยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาชดเชยราคายางที่ กก.ละ 60 บาท โดยให้ชดเชยส่วนต่างกับผู้ประกอบการโดยตรง หากราคายางในท้องตลาด กก.ละ 45 บาท ภาครัฐจะต้องชดเชยส่วนต่าง 15 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โดยล่าสุดราคาในพื้นที่น้ำยางสดอยู่ที่ กก.ละ 36 บาท ยางแผ่นดิบ กก.ละ 42.90 บาท

'เมืองยาง'สงขลาสร้างต.ค.58

น.ส.กิงสถล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (อตุ) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเมืองยางหรือรับเบอร์ซีดี ที่จะดำเนินการขึ้นในเร็ว ๆ นี้ที่ จ.สงขลา ว่า ขณะนี้กำหนดพื้นที่ที่จะใช้ในการสร้างเมืองยางในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เฟสที่ 3 ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนา และยังไม่มีการก่อสร้างอื่นๆ เข้าไปก่อสร้าง มีเนื้อที่ 755 ไร่ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการออกแบบ คาดว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคมปี 2558

นายสมพร สิริไปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมืองยางหรือรับเบอร์ซีดีจะทำให้อุตสาหกรรมยางมีศูนย์รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้มีความสะดวกในการควบคุมดูแล รวมถึงความสะดวกในเรื่องของการขนส่ง การส่งออก และจะทำให้อุตสาหกรรมยางมีความมั่นคง ส่งผลถึงเรื่องของภาคการเกษตรที่จะทำให้อาชีพเกษตรกรมีสภาพมากยิ่งขึ้น

'นิพิฏฐ์'อัดปิดพงศ์'เลื่อนคุย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ขอเลื่อนนัดการเข้าพบของคณะอดีต ส.ส.ปชป. เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหาพาราคงค่าของรัฐบาลในวันที่ 15 ธันวาคม เป็นวันที่ 17 ธันวาคม เวลา 11.00 น. โดยระบุว่า นายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัดภารกิจด่วน ซึ่งไม่ทราบว่านายปิณฑงค์มีการติดต่อที่มีความสำคัญไปกว่าปัญหาพาราคงค่าของชาวสวนยาง

อสส.ให้สอบเพิ่มชายข่าว 'จิตูจี'

๑ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นายสุรศักดิ์ ศรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน และนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ของสำนวนคดีจำนำข้าว ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 157 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตฯ มาตรา 123/1 ฐานเป็นเจ้าของหรือผู้เช่าที่ดินหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ที่ละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท หลังจากเมื่อวันที่ 4 กันยายน นายตระกูล วินิจฉัยภาค อัยการสูงสุด เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการและ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาสอบเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยับยั้งโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือไม่ 2.เรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นับให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร และ 3.การทุจริตให้ได้สวนพยานเพิ่มเติมว่า หากมีการทุจริตพบในขั้นตอนใดและอย่างไร

นายสุรศักดิ์กล่าวว่า ตามที่คณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุดและคณะทำงานผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์กันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ผลการประชุมสรุปว่า คณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุดเห็นว่าควรสอบปากคำพยานบุคคลเพิ่มเติมและส่งพยานเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ไว้ทุกประเด็น แต่

คณะทำงานผู้แทน ป.ป.ช.เห็นว่าส่งพยานเอกสารเพิ่มเติมและสอบพยานบุคคลบางปากที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเท่านั้น คณะทำงานผู้แทนแต่ละฝ่ายจะนำประเด็นที่พิจารณากันไปเสนออัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเห็นพ้องด้วยกับแนวทางของฝ่ายใดอย่างใด

นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่า ทางอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าหากรวบรวมพยานเอกสารเพิ่มเติมและสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นที่คณะทำงานผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบ และสอบเพิ่มเติมในประเด็นของคณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุด เรื่องการซื้อข้าวแบบจิตูจีให้สิ้นกระแสความแล้ว คดีก็น่าจะมีพยานหลักฐานสมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีอาญาในชั้นศาล จากนั้นคณะทำงานร่วมจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่าในประเด็นการขายข้าวแบบจิตูจี คณะทำงานร่วมติดขัดปัญหาในข้อไม่สมบูรณ์อย่างไรบ้าง นายสุรศักดิ์กล่าวว่า ติดขัดในรายละเอียดการซื้อข้าวแบบจิตูจีตามที่ตั้งประเด็นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในสำนวนของ ป.ป.ช. แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากพยานที่อยู่ในส่วนการได้สวนของ ป.ป.ช. ที่ส่งถึงอัยการสูงสุด มีถ้อยคำของพยานที่ให้การในส่วนของการละเอียดการซื้อข้าวแบบจิตูจี ที่มีความเห็นขัดแย้งไม่ชัดเจน พยานบางปากให้การว่าไม่มีการซื้อข้าวแบบจิตูจี แต่ขณะที่พยานอีกส่วนหนึ่งยืนยันว่ามีการซื้อข้าวด้วยวิธีการดังกล่าว คณะทำงานต้องหาข้อสรุปให้ได้ข้อชัดเจนก่อนว่ามีการซื้อข้าวแบบจิตูจีจริงหรือไม่อย่างไร คาดว่าคณะทำงานร่วมจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน แต่คงไม่ทันภายในปีนี้

ยื่นกรานไม่สอบเพิ่มโกงข้าว

ปปช.กึ่งขायการให้สอบนอกสำนวน

สรรเสริญขัดเสัณกกครั้งสุดท้าย15ธ.ค.

โพสต์ทูเดย์ > ป.ป.ช.ปิดประตูขัยการสูงสุด ไม่ขอสอบเพิ่ม คดียังลักษณะทุจริตจำนำข้าว

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ยังยืนยันในหลักการเดิมว่า ป.ป.ช.ได้ไต่สวนพยานหลักฐานต่างๆ ในคดีโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ในส่วนของคดีอาญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

“แม้ฝ่ายขัยการสูงสุดอยากให้มีการสอบพยานบุคคลและหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมอีก แต่ ป.ป.ช.คงไม่สอบเพิ่มให้อีก เพราะประเด็นที่ต้องการให้สอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.จะนำสิ่งที่คณะทำงานฝ่ายขัยการสูงสุดเสนอมาเข้าหารือในที่ประชุมคณะทำงานฝ่าย ป.ป.ช.อีกครั้งในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป” เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าว

ทั้งนี้ นายสรรเสริญ กล่าวว่า สิ่งที่ฝ่ายขัยการสูงสุดแถลงมาล่าสุดนั้น ยังไม่ทราบว่าจะฟ้องคดีดังกล่าวให้ ป.ป.ช.หรือไม่ แต่ถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้น เพราะ

ถ้าขัยการสูงสุดยังยืนยันในหลักการเดิม ขณะที่ ป.ป.ช.ก็ยืนยันในจุดยืนของตัวเอง ก็แสดงว่าคงหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ ถ้าขัยการสูงสุดต้องการให้สอบเพิ่มเติมเกินกว่ากรอบที่ ป.ป.ช.วางไว้ ป.ป.ช.ก็ไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายขัยการสูงสุดในการประชุมคณะทำงานร่วม ป.ป.ช.กับขัยการสูงสุดในอนาคตสุดท้ายว่าจะฟ้องคดีให้ ป.ป.ช.หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะประชุมคณะทำงานร่วมเมื่อใด

นายสรรเสริญ กล่าวว่า กรณีที่ขัยการสูงสุดต้องการให้ ป.ป.ช.สอบเพิ่มเติมการซื้อขายข้าวแบบจืดจืดจริงหรือไม่ เนื่องจากพยานบางปากให้การขัดกันเองนั้น ไม่เกี่ยวกับประเด็นการชี้มูลความผิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เลย และไม่มีอยู่ในสำนวนด้วย

“เพราะกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นเรื่องการไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำข้าว แต่เรื่องจืดจืดอยู่ในสำนวนคดีทุจริตซื้อขายข้าวจืดจืด ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ เป็นผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นคนละสำนวน

A3



○ สรรเสริญ พลเจียก

“แม่ฝ่ายอัยการสูงสุดอยาก
ให้มีการสอบพยานบุคคล
และหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม
อีก แต่ ป.ป.ช.คงไม่สอบ
เพิ่มให้อีก เพราะประเด็นที่
ต้องการให้สอบไม่
เกี่ยวข้องกันเรื่อง
ป.ป.ช.เชิญความผิด

กัน จึงสงสัยว่า อัยการสูงสุดตั้งใจ
อยากให้สอบเพิ่มเติมเรื่องการซื้อขาย
ข้าวแบบจืดจืดในประเด็นอะไร” นาย
สรรเสริญ กล่าว

นายปานเทพ กล้านรงค์ ราชาน
ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้รับความเห็นของ
อัยการสูงสุดที่ขอให้สอบพยานเพิ่มเติม
แล้ว เบื้องต้นจะหยิบยกประเด็นดังกล่าว
ขึ้นหารือในที่ประชุมร่วมระหว่าง ป.ป.ช.
และอัยการสูงสุด วันที่ 16 ธ.ค.นี้
รวมถึงการหารือร่วมกันของคณะทำงาน
ร่วม 2 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้น
ภายในเดือนนี้เป็นครั้งสุดท้าย หากเป็น
พยานใหม่ที่ไม่เคยสอบมาก่อนก็ไม่ขัดข้อง
ทั้งนี้หากการประชุมร่วมครั้งสุดท้าย
ไม่ได้ช้อยติ ป.ป.ช.จะดำเนินการ
ยื่นฟ้องเอง

นอกจากนี้ นายเมธี ครองแก้ว อดีต
กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การพิจารณา
ของคณะทำงานร่วมในการฟ้องคดี น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ทูจรีตจำนำข้าว ถือว่าล่าช้ามาก
และคดีนี้ ป.ป.ช.มีความรับผิดชอบทำ
สำนวน ส่วนสำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่
ในเรื่องพิธีการเอกสาร จึงไม่เห็นความ
จำเป็นอะไรที่อัยการสูงสุดจะไม่ส่งฟ้อง
อีกทั้งเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ส่ง
ฟ้อง สุดท้ายศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็น
ผู้วินิจฉัยเอง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายโกศล
วัฒน์ อินทุจันทรวง รองโฆษกอัยการ
สูงสุด แถลงว่า ป.ป.ช.ต้องสอบพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมกรณีการขายข้าวแบบ
จืดจืดด้วย ■

ขอรัฐหาแหล่งเงินรับมือมันสำปะหลังตก

นายมานิช วีระกุล นายกษมาคม โรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายธีระชาติ เลยกะโทก เลขานุการสมาพันธ์ ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกรจากสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้หารือ ร่วมกันที่จ.นครราชสีมา ถึงแนวโน้มของ อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดยประเมินว่า ราคาผลผลิตจะตกต่ำในช่วงต้นฤดูคือ ม.ค.-เม.ย. 2558 เนื่องจากเป็นช่วงที่มี หัวมันออกมากที่สุดล้นตลาด ประกอบกับตลาด ส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ จีนได้ส่งสัญญาณเรื่องของการประสบปัญหา ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลต่อการนำเข้า ขณะเดียวกันจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ธ.ค. 2557 ที่ภาครัฐจะเสริม



สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมทางด้านนี้ ซึ่ง จะชดเชย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในวงเงิน ผู้เดิม แต่จากการหารือร่วมกัน เห็นว่า แนวทางดังกล่าว ไม่สามารถที่จะตอบสนอง ต่อปริมาณผลผลิตในช่วงต้นฤดูได้ จึงต้องการให้ภาครัฐหาแหล่งเงินใหม่

ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อมาเสริม สภาพคล่องโดยให้ภาครัฐเป็นผู้กู้ยืมจาก ธนาคารพาณิชย์แล้วผู้ประกอบการเป็นผู้กู้ยืมจากรัฐบาล หรือผู้ประกอบการ เป็นผู้กู้แล้วรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับมาตรการ ระยะสั้น ของรัฐบาลคือการชดเชย ดอกเบี้ย เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต วงเงินกู้ 25,000 ล้านบาท แต่หากผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง เพียงพอใน การเก็บรักษามันสำปะหลังในช่วง ม.ค.- เม.ย.2558 เท่ากับว่าสามารถต่อรองกับ ผู้ซื้อและสามารถพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำ ซึ่ง ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังที่เชียงใหม่ 25 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 2.50-2.70 บาท ส่วนราคา ที่คาดการณ์ว่า จะอ่อนตัวเมื่อถึงช่วงที่ ผลผลิตออกสู่ตลาดคือ 2-2.30บาท

‘กาฬสินธุ์’ขาดแคลนน้ำ-ห้ามทำนาปรัง

กาฬสินธุ์ - เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายภูงคง โปธิกุลชัย ผวจ.กาฬสินธุ์ เผยว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิและบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำชีน้อยกว่าทุกๆ ปี ส่งผลให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และปริมาณน้ำในแม่น้ำชีมีปริมาณเหลือน้อยมาก ซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ 2 เดือน โดยสำนักชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ประเมินสถานการณ์น้ำแล้วว่าไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรังฤดูแล้ง ปี 2557/2558

นายภูงคงกล่าวว่า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่เกษตรกรอันเนื่องจากการขาดแคลนน้ำ ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงออกประกาศและขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำชี แม่น้ำป่าว อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 18 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ งดการเพาะปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งนี้ โดยให้ปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่ใช้น้ำน้อยแทน และขอให้ประชาชนใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด

ประมงหันกลับแปลงเป็นเรือนำเที่ยว

39 นายเอื้ออังกูร จงประเสริฐศิริ ผู้จัดการเรือนำเที่ยวซึ่งตัดแปลงจากเรือประมงอวนลากชื่อ เตอะ รอยัล อันดามัน และทายาทธุรกิจประมงรายใหญ่

จังหวัดระนอง และเจ้าของแพปลาสาธนาอติสร เปิดเผยว่า จากปัจจุบันที่ปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนลดลง ทั้งยังมีการจำกัดขอบเขตพื้นที่ การทำประมงในเขตน่านน้ำต่าง ๆ อย่างมีข้อจำกัดมากขึ้น ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมประมงอยู่ในช่วงขาลง ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากตัดสินใจขายทิ้งกิจการเรือประมง แพปลา หรือบางรายหยุดทำประมงชั่วคราว เพื่อรอดูแนวโน้มของภาคธุรกิจว่าจะสามารถปรับตัวไปในทิศทางใดได้บ้าง ในส่วนของตนซึ่งแม้ว่าจะเป็นทายาทธุรกิจเรือประมงหลายร้อยลำ แต่มองว่าภาคธุรกิจประมงกำลังอยู่ในช่วงขาลงและไม่เติบโตไปกว่าในขณะนี้ จึงตัดสินใจที่จะมองหาธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย และพบว่า จังหวัดระนองกำลังอยู่ในช่วงการผลักดันภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จึงตัดสินใจนำเรือประมงอวนลากของครอบครัวมาดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยวชื่อเรือ เตอะ รอยัล อันดามัน

เที๋ยงานเกษตรแพร์ปากช่อง'57

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง และหน่วยงานต่างๆ จัดงาน "เกษตรแพร์ปากช่อง 57" ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ผลงานความรู้ งานวิจัย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชบำรุงดิน และพืชไร่ต่างๆ ตลอดจนการฝึกอบรม การสาธิต และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สู่เกษตรกร นักเรียน และประชาชน และชมแปลงสาธิต

กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานเกษตรแพร์ปากช่อง อาทิ เปิดชมแปลงสาธิตข้าวโพด ข้าว

ฟ่าง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การใช้พืชบำรุงดินเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเตรียมดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การประกวดผลิตผลทางการเกษตร (ข้าวโพดหวานและอ่อน) การประกวดการจัดกระเช้าผักและผลไม้ การฝึกอบรมการทำนํ้านมข้าวโพดสูตรไร้สารรณ ซึ่ง มีรสชาติหวาน อร่อยไม่เหมือนใคร และการทำสแตกเนื้อสัตว์ ตลอดจนการนั่งรถข้าวโพดและขี่จักรยานชมแปลงสาธิต เป็นต้น ขอเชิญประชาชนหาความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตร โดยเฉพาะเรื่องข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด ตลอดจนการอบรม ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพด โทรศัพท 0-4436-1770-6